

10 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ  
สำหรับงบการเงินไตรมาส 3 และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ สำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำไตรมาส 3 ปี 2560 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิรวมหลังจากหักภาษีสำหรับไตรมาส 3 เป็นเงินจำนวน 143.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 49.1 ปัจจัยหลักมาจากผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและยอดขายเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีจากงบการเงินรวมสำหรับงวดเก้าเดือน เป็นจำนวนเงิน 385.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 39.8

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการเก้าเดือนปีนี้ มีดังนี้

#### ประเทศไทย

1. ปริมาณผลปาล์มสดจากสวนของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 และปริมาณผลปาล์มสดรับซื้อจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.5 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ปริมาณผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการฟื้นตัวจากสถานะแล้งเอลนีโญในปีที่แล้ว ประกอบกับการได้มาซึ่งโรงงานแห่งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
2. ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.5 จากเก้าเดือนแรกของปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากปริมาณผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การได้มาซึ่งโรงงานแห่งที่ 4 ในเดือนพฤษภาคม 2560 ทำให้กำลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 150 เป็น 210 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง
3. ปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.9 จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว และปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือสิ้นงวดเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากผลผลิตน้ำมันปาล์มสูงขึ้น ราคาขายเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 19.5 สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำมันปาล์มในตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น
4. ยอดขายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนื่องมาจากความต้องการปาล์มน้ำมันพันธุ์ผสมจากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิชที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 13.91 ล้านบาท ในช่วงเก้าเดือนแรกปี 2560 เทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 2.94 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

## ฟิลิปปินส์

ส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงเก้าเดือนแรกจำนวน 0.66 ล้านบาท ปรับตัว ดีขึ้น จากขาดทุนจำนวน 9.48 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ปริมาณผลปาล์มในประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวจากสภาวะแล้งเอลนีโญ

กำไรขั้นต้นรวมสำหรับงวดเก้าเดือนเท่ากับร้อยละ 16.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.9 ในปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลปาล์มสดและกำไรเพิ่มขึ้นจากธุรกิจส่งออกเมล็ดพันธุ์

อัตรากำไรต่อหุ้นสำหรับเก้าเดือนแรกคิดเป็นหุ้นละ 0.41บาท เปรียบเทียบกับหุ้นละ 0.29 บาท ในเก้าเดือนแรกของปีที่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

โดย นายจอห์น เคลนดอน  
กรรมการผู้จัดการ

สำเนาเรียน: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์